



บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ในการดำเนินโครงการรวมพลังชุมชนคนสุราษฎร์ขับเคลื่อนกลไกความปลอดภัยทางถนน
จากระดับจังหวัดสู่อำเภอ และท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด

สู่อำเภอ และตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ในแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด

ระหว่าง

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ทำขึ้น ณ ห้องประกายเพชร ๑ โรงแรมโดมอนด์พลาซ่าสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อที่ ๑ ที่มา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดสู่อำเภอ และตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เพื่อดำเนิน “โครงการรวมพลังชุมชนคนสุราษฎร์ขับเคลื่อนกลไกความปลอดภัยทางถนนจากระดับจังหวัดสู่อำเภอ และท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้มีการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ และท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ มาร่วมมือกันช่วยลดการเจ็บ ตาย บนถนน โดยเฉพาะในกลุ่มรถจักรยานยนต์ ให้เกิดผลการบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง และเกิดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอ ท้องถิ่น เป็นตัวอย่าง เป็นรูปธรรม ตามนโยบายตำบลขับขี่ปลอดภัย รวมถึงให้มีการสร้างแกนนำ บุคลากร พี่เลี้ยง ภาศึเครือข่าย ระดับอำเภอ ท้องถิ่น มาพัฒนาศักยภาพ ระดมกำลังของท้องถิ่น ท้องที่ มาช่วยสร้างมาตรการภายในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหา ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

ข้อที่ ๒ วัตถุประสงค์

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการผลักดันกลไกการดำเนินงาน ระหว่างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ในโครงการรวมพลังชุมชนคนสุราษฎร์ขับเคลื่อนกลไกความปลอดภัยทางถนนจากระดับ

จังหวัดสุโขทัย และท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกิดผลลัพธ์ตามนโยบายตำบลขับเคลื่อนของกระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ ๓ ขอบเขตความร่วมมือ

ทุกฝ่าย ร่วมมือกัน ตามสาระสำคัญ ดังนี้

๓.๑ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันดำเนินการ

๓.๑.๑ เพื่อให้เกิดแกนนำภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนกลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น/ตำบล ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

๓.๑.๒ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ชุมชน

๓.๑.๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น เรียนรู้กระบวนการดำเนินงานการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ

๓.๑.๔ เพื่อให้เกิดการจัดการความเสี่ยงหลักตามบริบทของพื้นที่เน้นประเด็นมอเตอร์ไซด์ปลอดภัย

๓.๑.๕ เพื่อให้เกิด ศปถ.อำเภอ ท้องถิ่น ต้นแบบนำร่อง ๑ ตำบล ๑ หมู่บ้าน ทั้ง ๑๙ อำเภอ ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้บาดเจ็บ จำนวนผู้เสียชีวิตลง ร้อยละ ๑๐

๓.๑.๖ ลดจำนวนการบาดเจ็บ ตาย ภาพรวมลดลงร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา

๓.๒ ข้อตกลงทั่วไป

การดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือแบบธรรมเนียมในการปฏิบัติที่ดีของทั้งทุกฝ่าย ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างตำบลขับเคลื่อนที่มีความยั่งยืน

ข้อที่ ๔ ระยะเวลาความร่วมมือ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บันทึกความเข้าใจนี้ ที่มีผลผูกพันทุกฝ่ายนับตั้งแต่วันที่มีการลงนามร่วมกัน และสิ้นสุดโดยการแสดงเจตนายกเลิกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมภายในขอบเขตความร่วมมือโดยการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรของทุกฝ่าย

บันทึกข้อตกลงนี้ ทำขึ้นจำนวน ๒ ฉบับ โดยมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ซึ่งทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าประธาน และซึ่งต่างยึดถือบันทึกไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(นายวิฑูรย์ จินโต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(นายโชคดี ศรีธากาล)

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี